

## เรื่องของท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ)

ท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ)พร้อมด้วยภริยาของท่านได้ออกจากนครบาบิโลนเพื่อเดินทางไปสู่ดินแดนที่มีเสรีภาพพอที่จะทำการสั่งสอนบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า (ซ.บ.) ท่านได้เดินทางมาจนถึงดินแดนปาเลสไตน์และได้พบว่าที่นั่นดีกว่านครบาบิโลนเพราะท่านสามารถสั่งสอนศาสนาแห่งพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างเสรี

อย่างไรก็ตามดินแดนปาเลสไตน์ในยุคนั้นได้ประสบกับความแห้งแล้งอย่างหนัก ผู้คนพากันอพยพไปสู่อื่น ท่านศาสดาอิบรอฮีมจึงพาครอบครัวของท่านอพยพต่อไปสู่อียิปต์ ที่นั่นท่านได้พบกับดินแดนที่อุดมสมบูรณ์แห่งลุ่มแม่น้ำไนล์และประชาชนซึ่งรอคอยการประกาศสั่งธรรมของพระผู้เป็นเจ้า แต่ในด้านการปกครองท่านศาสดาอิบรอฮีม(อ)หาได้มีอุปสรรคน้อยกว่าที่เคยมีมาในดินแดนบาบิโลนไม่ ดินแดนแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์นี้ตกอยู่ใต้การปกครองของฟาโรห์ซึ่งเป็นผู้ปกครองที่กดขี่ประชาชนไม่แตกต่างจากนัมรูดแห่งบาบิโลน แม้กระนั้นก็ตามความเฉลียวฉลาดของท่านศาสดาอิบรอฮีม(อ)ได้ช่วยให้ท่านเผยแพร่ศาสนาที่แท้จริงให้แก่ประชาชนได้ส่วนหนึ่ง

เมื่อความอดอยากแห้งแล้งในปาเลสไตน์ทุเลาลงท่านศาสดาอิบรอฮีม(อ)ได้ตัดสินใจเดิน

ทางกลับสู่ปาเลสไตน์ ท่านและครอบครัวได้เลือกเอาเมืองเล็กๆ คือเมืองบริเอรอัลซาเบฮ์เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของท่าน และท่านได้สร้างมัสญิดขึ้น ณ ที่นั้น ต่อมาท่านได้ย้ายไปอยู่ที่ตำบลคาคัรณ ที่นั่นท่านได้ดำเนินการประกาศศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าอย่างต่อเนื่อง

เมื่อคืนวันผ่านไป ท่านศาสดารู้ดีว่าท่านกำลังชราลง ท่านจึงต้องการบุตรชายสักคนหนึ่งเพื่อจะได้ช่วยเหลือท่านในการประกาศสั่งธรรมของพระผู้เป็นเจ้า (ซ.บ)

ความคิดของท่านศาสดาอิบรอฮีมได้รับการตอบสนองโดยภริยาของท่านคือท่านหญิงซุซุรอ ซึ่งเป็นภรรยาผู้ซื่อสัตย์ของท่านได้แนะนำให้ท่านศาสดาสมรสกับนางฮาญัรซึ่งเป็นคนรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของท่าน ท่านศาสดาอิบรอฮีม(อ)ตกลงตามที่ภริยาของท่านแนะนำ ท่านได้สมรสกับนางฮาญัรและได้อ้อนวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านได้มีบุตรชายสักคนหนึ่งเพื่อจะได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือท่านในการประกาศคำสั่งสอนของพระองค์

พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบรับคำอ้อนวอนของท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ)โดยได้ประทานบุตรชายให้แก่ท่าน ท่านหญิงฮาญัรได้ให้กำเนิดบุตรชายชื่อว่าอิสมาแอล แต่ต่อมาพระผู้เป็นเจ้าได้ทรง

เรียกท่านศาสดาอิบรอฮีม(อ)กับภริยาของท่าน  
ไปสู่เมืองมักกะฮ์ในอิญาซซึ่งเป็นดินแดน ที่พระ  
ผู้เป็นเจ้าทรงเลือกให้เป็นดินแดนที่เจริญวัยของ  
อิสมาแอล เมื่อครอบครัวของท่านศาสดา  
อิบรอฮีม(อ) มาถึงสถานที่นั้นแล้วก็ได้พบว่าที่นั้น  
ปราศจากสิ่งที่จะทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ ท่านหญิง  
ฮาญัรได้กล่าวแก่ท่านศาสดาว่า "โอ้ท่านอิบรอฮีม  
ท่านจะให้เราอยู่ในสถานที่นี้ได้อย่างไร สถานที่  
ที่ๆ มีแต่ก้อนหินปราศจากอาหารและน้ำเช่นนี้"  
แม้ว่าท่านหญิงฮาญัรจะมีความรู้สึกเช่นนั้นแต่  
ท่านก็พยายามน้อมรับตามความประสงค์ของ  
พระผู้เป็นเจ้าเพราะท่านศาสดาอิบรอฮีมคือศาสน-  
ทูตของพระองค์ ท่านหญิงได้นั่งลงใต้ต้นไม้ที่  
อัลบัยตุลฮารามใกล้ๆกับบ่อน้ำ"ซัมซัม"ในปัจจุบัน  
นี้และวางอิสมาแอลซึ่งยังเป็นเด็กทารกไว้บนแท่น  
หินและท่านหญิงได้กล่าวอ้อนวอนให้ท่านศาสดา  
อิบรอฮีม(อ)เปลี่ยนใจ ท่านหญิงมีอาหารยังชีพ  
อยู่เพียงมือเดียว ความหวาดหวั่นความเศร้า

โศกปรากฏชัดอยู่ในดวงตาของเธอ เธอกล่าวว่า  
"ท่านจะทิ้งเราไว้ในสถานที่ซึ่งไม่มีคน ไม่มีอาหาร  
และไม่มีน้ำเช่นนี้หรือ?"

แม้ว่าท่านศาสดาอิบรอฮีม(อ) จะสะเทือนใจ  
ต่อคำอ้อนวอนแต่ท่านก็ได้ย้าถ้อยคำแห่งพระผู้เป็น  
เจ้าต่อท่านหญิงว่า"พระองค์ทรงประสงค์ พระ-  
องค์ทรงสั่งให้ทำเช่นนี้ พระองค์ย่อมจะทรง  
อุปการะเราเอง" ท่านหญิงจึงค่อยคลายความ  
ทุกข์โศกและมีความมั่นใจว่าพระองค์จะไม่ทรง  
ทอดทิ้ง ในที่สุดท่านศาสดาอิบรอฮีม(อ)ได้  
กล่าวลาภริยาและบุตรชายคนเดียวของท่าน  
ท่านมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและกล่าวว่า"โอ้พระผู้ทรง  
ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์ได้ให้บุตรหลานมาตั้งถิ่น  
ฐานอยู่ ณ ดินแดนอันแห้งแล้งไม่สามารถเพาะ  
ปลูกอะไรได้ใกล้กับสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

www.thaaislamlib.com

เพื่อให้พวกเขาได้ทำอิบาดะฮ์ต่อพระองค์ เพื่อ  
จะได้โน้มน้าวจิตใจของผู้คนที่ต้องการปฏิบัติตาม  
แบบอย่าง ขอพระองค์ทรงประทานซึ่งโภคผล  
เพื่อพวกเขาจะได้ขอบคุณต่อพระองค์

ท่านศาสดาอิบรอฮีม(อ) ได้มอบความไว้วางใจแด่พระผู้เป็นเจ้า(ซ.บ) พระองค์ย่อมทรง  
รับรู้ความประสงค์ของผู้ที่มีความศรัทธาต่อ  
พระองค์ เมื่อท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ) ได้  
ออกเดินทางไปกลับไปซีเรียนั้นพระองค์ได้ทรง  
ทำให้น้ำไหลพุ่งขึ้น ณ ที่ใต้ฝ่าเท้าของอิสมาแอล  
ในขณะที่มารดาของท่านกำลังดิ้นรนค้นหา  
น้ำไปทั่วอาณาบริเวณระหว่างภูเขา "ซอฟูและมัระฮู"  
เพื่อนำมาบำบัดความกระหายของลูกน้อย  
อิสมาแอล สถานที่นี้คือบ่อน้ำซัมซัม ท่าน  
หญิงประหลาดใจเสียจนเอาฝ่ามือรองน้ำนั้นไว้ด้วย  
เกรงว่ามันจะไหลกลับลงไปได้ดินอีก

ต่อมาเมื่อชาวทะเลทรายเผ่าญัรฮามซึ่ง  
ได้อาศัยอยู่ในบริเวณห่างออกไปนั้นได้ทราบว่ามี  
น้ำพุอยู่ในบริเวณนี้ พวกเขาต่างพากันติดตาม  
การบินของหมู่นกมาจนกระทั่งมาพบแหล่งน้ำ  
พวกเขาต้องประหลาดใจที่ได้พบท่านหญิงฮาญัร  
และ ทารกอิสมาแอลอยู่ที่นั่น แล้วท่านหญิง  
ได้บอกพวกเขาว่าเธอเป็นภริยาของท่านอิบรอฮีม  
(อ)และอิสมาแอลคือบุตรชายของท่าน พวกเขา  
ต่างก็ขออนุญาตเข้ามาพำนักอยู่ใกล้ๆ บริเวณ  
น้ำพุ ท่านหญิงก็บอกให้พวกเขาขออนุญาตต่อ  
ท่านศาสดาอิบรอฮีม(อ) เมื่อท่านศาสดา  
อิบรอฮีม(อ)ได้กลับมาเยี่ยมบุตรและภริยา  
ของท่าน ณ ดินแดนบัยตุลฮารามนี้ท่านก็อนุญาต  
ให้คนเหล่านั้นอยู่ในบริเวณนั้นได้ ดังนั้นจึงมี  
การก่อสร้างสิ่งคัมใหม่ขึ้น ณ สถานที่พระผู้เป็นเจ้า  
ทรงกำหนดให้เป็นศูนย์กลางแห่ง "ความหวัง  
ของมวลมนุษยชาติ" (อัลกิบละฮ์)

ท่านหญิงฮาญัรและอิสมาแอลได้อาศัย  
อยู่ในชุมชนนี้ ท่านอิสมาแอลได้เจริญวัยขึ้น  
ท่ามกลางความรักความเอ็นดูและความศรัทธาที่แท้  
จริง

\*บาบิโลนเป็นเมืองใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 6,250 ไร่ บนฝั่ง  
แม่น้ำยูเฟรติสทางใต้ของกรุงแบกแดดปัจจุบันประมาณ 88  
กิโลเมตร ตั้งขึ้นประมาณ 2300 ปี ก่อน ค.ศ.ปัจจุบัน มี  
ร่องรอยกำแพงเมืองประตูเมืองและอาคารสถานที่สำคัญ  
ทางศาสนาเหลืออยู่มากมาย